

Số: /KH-UBND

Sơn La, ngày tháng năm

KẾ HOẠCH

Thực hiện Biên bản thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa UBND tỉnh Sơn La và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2024 - 2028

Căn cứ Biên bản thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (*Vietnam Airlines*) giai đoạn 2024 - 2028 ký ngày 16/3/2024;

Theo đề nghị của Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tại Tờ trình số 30/TTr-XTĐTMDL ngày 03/7/2024. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch thực hiện Biên bản thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (*Vietnam Airlines*) giai đoạn 2024 – 2028, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trong Biên bản thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa UBND tỉnh Sơn La và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (*Vietnam Airlines*) giai đoạn 2024 – 2028 ký ngày 16/3/2024. Nội dung thực hiện cụ thể, thiết thực, hiệu quả, phát huy tính chủ động, tích cực của từng ngành, từng đơn vị trong việc triển khai các hoạt động. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện công tác sơ kết, tổng kết theo quy định.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo việc phân công công việc rõ nhiệm vụ của từng sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc phối hợp với các đơn vị thuộc *Vietnam Airlines*

- Việc phối hợp mang tính toàn diện để đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến trên các lĩnh vực thuộc thế mạnh của tỉnh Sơn La và *Vietnam Airlines*.

- Công tác phối hợp phải đảm bảo sự thống nhất của hai bên, có mối quan hệ tương hỗ, qua lại, đảm bảo phối hợp cùng phát triển.

- Việc thực hiện có kiểm tra giám sát, có sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để công việc ngày càng hiệu quả.

- Đảm bảo nguồn kinh phí để triển khai công tác phối hợp đảm bảo việc triển khai đồng bộ.

II. NỘI DUNG VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ thường xuyên: gồm 14 nhiệm vụ.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Kinh phí tổ chức thực hiện

- a) Nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 và các năm tiếp theo.
- b) Nguồn kinh phí xã hội hóa.
- c) Nguồn kinh phí hợp pháp khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10/12 hàng năm về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La để báo cáo UBND tỉnh.

2. Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch là cơ quan đầu mối chủ trì, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai Kế hoạch thực hiện Biên bản thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa UBND tỉnh Sơn La và Vietnam Airlines giai đoạn 2024 - 2028. Hàng năm chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai kế hoạch hàng năm, tham mưu sơ kết, tổng kết theo quy định.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Trung tâm XTĐTTMDL;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Biên KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Công

PHỤ LỤC

Nhiệm vụ triển khai các hoạt động theo Biên bản thỏa thuận hợp tác toàn diện ngày 16/3/2024 giữa UBND tỉnh Sơn La và Vietnam Airlines giai đoạn 2024 - 2028

TT	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện	Ghi chú
1	Hỗ trợ quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Vietnam Airlines trên các phương tiện truyền thông của tỉnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử du lịch của tỉnh; Báo điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tại các sự kiện ngoại giao, xúc tiến, quảng bá đầu tư, thương mại, du lịch trong và ngoài nước do tỉnh tổ chức; trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La mỗi quý 01 đợt. Nội dung, hình thức và thời điểm phát sóng do bộ phận quảng cáo của Vietnam Airlines làm việc, thống nhất với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La	Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Sơn La	Các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La, UBND các huyện, thành phố	Thường xuyên	
2	Giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng, các sự kiện, lễ hội, các sản phẩm OCOP, nông sản an toàn, đặc sản, các điểm đến... của tỉnh và danh sách các đơn vị đầu mối cung cấp để Vietnam Airlines quảng bá và sử dụng trong các phòng khách Bông Sen Vàng, các suất ăn trên máy bay, trình chiếu video quảng bá trên các chuyến bay, ấn phẩm du lịch của Vietnam Airlines...	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch	Báo Sơn La; Đài Phát thanh – Truyền; Các Sở: Công thương; Nông nghiệp và PTNT; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thành phố	Thường xuyên	

TT	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện	Ghi chú
3	Chủ trì phối hợp với các đơn vị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP để xây dựng chiến lược về bộ nhận diện các thương hiệu, bản đồ các điểm đến du lịch, bản đồ trái cây theo quy định để đủ điều kiện để quảng bá tại các sân bay trong nước và quốc tế.	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch	Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Công thương; Hiệp hội Doanh nghiệp; Hiệp hội Du lịch; UBND các huyện, thành phố	Năm 2025	
4	Sử dụng dịch vụ do Vietnam Airlines và các hãng hàng không thành viên (<i>Vasco, Pacific Airlines</i>) cung cấp trong các hoạt động xúc tiến quảng bá trong và ngoài nước của tỉnh Sơn La. Tạo điều kiện cho Vietnam Airlines là nhà tài trợ; nhà vận chuyển chính thức theo quy định trong các sự kiện mang tính Quốc gia và quốc tế được do tỉnh Sơn La chủ trì.	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố	Các doanh nghiệp, hợp tác xã	Thường xuyên	
5	Xây dựng, tạo điều kiện môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng du lịch, sản phẩm văn hóa, lễ hội, ẩm thực, giáo dục và các lĩnh vực có liên quan.	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố	Thường xuyên	
6	Cung cấp thông tin về tiến độ triển khai Cảng hàng không Nà Sản đến Tổng Công ty Hàng không Việt Nam- CTCP để Vietnam Airlines đánh giá, triển khai dự án đầu tư và triển khai công tác phát triển thị trường, mở đường bay và các hỗ trợ khác (nếu có thể) trường hợp sân bay được xây dựng	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Các Sở: Giao thông, Vận tải; Xây dựng; Ban Quản lý các công trình giao thông; UBND huyện Mai Sơn, UBND thành phố	Thường xuyên	

TT	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện	Ghi chú
7	Phối hợp cùng Vietnam Airlines tổ chức tại địa phương hoặc tham gia các sự kiện, văn hóa, thể thao, du lịch, đầu tư và thương mại trong và ngoài nước giai đoạn 2024- 2028, hàng năm xây dựng kế hoạch quảng bá, thông tin trao đổi để có kế hoạch hỗ trợ nhau trong quá trình tổ chức sự kiện	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố	Năm 2024-2028	
8	Vận động hỗ trợ một số dịch vụ mặt đất đoàn Famtrip bao gồm: Đại diện các doanh nghiệp lữ hành, các đoàn phóng viên Presstrip trong nước và quốc tế đến khảo sát, giao lưu, hợp tác, tham gia các sự kiện tổ chức tại tỉnh Sơn La do Vietnam Airlines tổ chức và các sự kiện do tỉnh Sơn La tổ chức.	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch	Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công thương; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; UBND các huyện, thành phố	Năm 2024-2028	
9	Tham mưu đồng tổ chức 01 sự kiện du lịch kết hợp hàng không mang tầm quốc gia và quốc tế, định kỳ 02 năm/ 01 sự kiện.	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch;	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố	Quý II năm 2025; Quý III năm 2027	
10	Cung cấp thông tin để quảng bá về các điểm đến, sự kiện du lịch, các hoạt động ngoại giao, văn hóa, xúc tiến đầu tư, thương mại thường niên của tỉnh Sơn La để hỗ trợ quảng bá trên các ấn phẩm của Vietnam Airlines như: Tạp chí Heritage; các video clip trên các chuyến bay; chuyên mục điểm đến trên màn hình giải trí của máy bay; trưng bày tờ rơi, ấn phẩm du lịch tại các phòng vé máy bay, các sự kiện xúc tiến du lịch trong, ngoài nước và một số cơ quan đại diện của Vietnam Airlines ở một số nước là thị trường trọng điểm và có đường bay được bên Vietnam Airlines khai thác trực tiếp	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch;	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố	Năm 2024-2028	

TT	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện	Ghi chú
11	Cung cấp thông tin, kế hoạch và lịch trình khi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế theo chuyên đề về tiềm năng, cơ hội, thách thức và phát triển du lịch, thương mại, xúc tiến đầu tư tại tỉnh Sơn La để Vietnam Airlines hỗ trợ địa phương trong việc mời, cấp vé cho các công ty du lịch nước ngoài tham gia hội thảo (nếu có).	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch;	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố	Năm 2024-2028	
12	Cung cấp nhu cầu về an sinh xã hội của tỉnh cho Vietnam Airlines để có kế hoạch hỗ trợ hiệu quả.	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố	Hàng năm	
13	Cung cấp thông tin, danh sách doanh nghiệp, đối tác lớn trong các chương trình, dự án tỉnh Sơn La; Các doanh nghiệp lữ hành xây dựng tour trọn gói áp dụng đối với khách đoàn khi đến du lịch tại Sơn La; Doanh nghiệp du lịch tham gia chương trình kích cầu du lịch nội địa hướng tới Sơn La để Vietnam Airlines có chính sách ưu đãi, hỗ trợ về giá vé.	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch;	Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố	Quý I hàng năm	
14	Tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm. Phương hướng thực hiện nhiệm vụ của những năm tiếp theo.	Văn phòng UBND tỉnh Sơn La; Văn phòng Tổng Công ty Hàng không Việt Nam	Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố	Tháng 12 hàng năm	

